

โรงเรียนต้นรัก อานันตมรรค

เครื่องแบบ Uniform

เพื่อความเป็นระเบียบและฝึกทักษะความรับผิดชอบต่อการดูแลตนเอง โรงเรียนจึงจัดระเบียบเครื่องแบบและการแต่งกายประจำวัน หากผู้เรียนแต่งกายผิดระเบียบ โรงเรียนจะแจ้งไปยังผู้ปกครองเพื่อขอความร่วมมือช่วยกำกับให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

ช่วงฤดูฝน มีการผ่อนปรน แต่งกายเหมาะสมกับสภาพฤดูกาล

ระดับช่วงชั้นอนุบาล บางกรณี อนุโลมตามสภาพ และความพร้อมของเด็กในการเลือกใส่เครื่องแบบ โรงเรียนหวังว่าชั้นมัธยมฯสามารถแต่งกายได้ตรงตามระเบียบและเป็นแบบอย่างได้

ความปลอดภัย Safety

ขอความร่วมมือห้ามผู้เรียนออกนอกบริเวณ โรงเรียนโดยพลการ ห้ามปีนต้นไม้ ห้ามทำร้ายกัน ห้ามกลั่นแกล้งกันหรือห้ามการกระทำใดใดที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่น ครูและสถานักเรียนรวมถึงเด็กทุกคนร่วมกันรับผิดชอบในการรายงานต่อฝ่ายบริหารหรือครูที่รับผิดชอบหน้าที่ประจำวันหากพบเรื่องที่มีความเสี่ยง อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ปลอดภัย

เปิดโอกาสให้มีช่วงเวลาให้ผู้เรียนสามารถแสดงความรู้สึก ระบายความในใจ ความหวาดกลัวหรือแบ่งปันเรื่องราวกับเพื่อนร่วมชั้นและครู สำหรับการฝึกทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหา

ครูและผู้เรียนฝึกซ้อมการรับมือกรณีมีอุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้ ,แผ่นดินไหวปีละสองครั้ง และฝึกซ้อมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ

มีการดำเนินการเรื่องประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กทุกคนในช่วงต้นภาคการศึกษา (1 ครั้งต่อปี) โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกัน

นิสัย Manners

โรงเรียนคาดหวังให้ผู้เรียนดำรงตนมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองตามเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน ในกรณีที่ผู้เรียนมีนิสัยพฤติกรรมเบี่ยงเบน ไม่ก้าวหน้า จะมีข้อปฏิบัติตามลำดับดังนี้

- ตักเตือนและให้คำแนะนำด้านแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
- ให้ออกจากห้องตนเองชั่วคราว ไปเรียนร่วมกับห้องอื่นที่กำหนด ,กักบริเวณหรือเข้าห้องธุรการทำบันทึก เช่น จดระเบียบของโรงเรียน, ทำสมุดบันทึกประจำตัว ฯลฯ
- ให้ทำความสะอาด, ซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดในโรงเรียนและบำเพ็ญประโยชน์ตามที่ตกลงกัน
- เข้าห้องสำนักงาน หรือห้องธุรการเพื่อพิจารณาเฉพาะรายกรณี
- เชิญประชุมร่วมได้แก่ผู้ปกครอง ฝ่ายบริหาร ครูผู้รับผิดชอบและเด็กเพื่อประโยชน์สูงสุดทุกฝ่าย

- พักการเรียนอย่างน้อย 5 วันหรือหนึ่งเทอมหรือ ลาออก

ในบางกรณีที่มีพฤติกรรมรุนแรงหนักขึ้น จะเลือกใช้เฉพาะสามขั้นตอนสุดท้าย เท่านั้น เช่นกรณีใช้หรือครอบครองยาเสพติด แอลกอฮอล์ บุหรี่ และหมากทุกชนิดในโรงเรียน มีอาวุธ เช่น มีด เข้าข่ายเป็นอาวุธทำอันตรายได้ เช่น สนับมือ ฯลฯ เป็นต้น สิ่งของเหล่านี้จะถูกระงับทันที บางกรณีอาจถูกไล่ออก เช่นแสดงพฤติกรรมข่มขู่ ข่มขู่ขู่ และกระทำรุนแรงต่อผู้อื่นซ้ำๆ

การบ้าน Homework

การบ้านเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองอย่างหนึ่ง ควรจัดจ่อทำให้เสร็จและส่งครูตามวันและเวลาที่กำหนด กรณีไม่เข้าใจ ไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้สามารถขอคำปรึกษากับผู้ปกครอง ครูหรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ได้

การเลื่อนชั้นพิเศษ Jumping grades

แต่ละปีโรงเรียนจะมีการพิจารณาเลือกนักเรียนที่เข้าเกณฑ์การเลื่อนชั้นพิเศษในการนี้ จะเลือกเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่าระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ และทำคะแนนสูงในด้านพฤติกรรมทักษะและความรู้ที่เกิดจากความพยายามอย่างจริงจังและการมีทัศนคติทางบวก

ทั้งนี้การดำเนินการแต่ละกรณีเป็นไปตามระเบียบการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

การขาดเรียน Absence

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ กรณีขาดเรียนเกินกว่า 20% ของเวลาเรียนทั้งหมด ถือว่าผู้นั้นจะมีเวลาเรียนไม่พอในการเข้าสอบกลางเทอมและสอบปลายเทอม ในปีการศึกษานั้นๆ ยกเว้นกรณีป่วยติดต่อกันเป็นเวลานาน (โดยมีใบรับรองแพทย์) มาแสดง

กรณีขาดเรียนเนื่องจากลาเพราะเจ็บป่วยเกินกว่าที่จะมาโรงเรียนได้ ต้องมีจดหมายแจ้งจากผู้ดูแลเด็ก มาแสดง เมื่อกลับมาเรียนตามปกติ หากนักเรียนไม่นำบันทึกดังกล่าวมาแสดง จะถือเป็นการขาดเรียน

ที่โรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้และสื่อใหม่ๆ แต่ละวัน ดังนั้นการขาดเรียนจะให้นักเรียนพลาดสิ่งทีเรียนรู้อันวันนั้นๆ ซึ่งผู้เรียนจำเป็นต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่ขาดเรียน โดยขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ/หรือครูเพื่อส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด

การสอบตก Failing

ผู้เรียนที่ขาดเรียน โดยไม่มีเหตุผลมากกว่า 20% ในระหว่างภาคเรียน จะส่งผลให้ไม่สามารถสอบผ่านได้

ความสัมพันธ์โรงเรียน/บ้าน Relation School/home

เป็นที่ยอมรับว่าเด็กๆ จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการ อารมณ์และสังคม เมื่อ โรงเรียนและพ่อแม่/ผู้ปกครองของเด็กสื่อสารและให้ความร่วมมือกันเป็นประจำ

ดังนั้นหากเกิดปัญหาด้านพฤติกรรมของผู้ใด โรงเรียน (ครู/ผู้บริหาร) จะนัดพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กโดยตรงเพื่อรับทราบแผนงาน การดำเนินการช่วยเหลือเด็ก จึงเป็นโอกาสสำคัญที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง ควรติดต่อแจ้งให้โรงเรียนทราบกรณีทำหายที่อาจต้องเผชิญเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน

โปรดระลึกว่าการลงโทษทางร่างกายและวาจาจะส่งผลเป็นอันตรายต่อกายและใจ โรงเรียนต้นรัก อำนวยคุ้มครอง ขอความร่วมมือ งดกระทำเช่นนี้เด็ดขาด

ผู้ปกครองจะได้รับแจ้งอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าของบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอ

ทรัพย์สินโรงเรียนและวัสดุ School properties & Materials

ทุกคนควรตระหนักถึงคุณค่าประโยชน์ของทรัพย์สินทั้งหมดของส่วนรวม รู้จักใช้อย่างเคารพ ถ้าสิ่งของใด หรือวัสดุใดเสียหายหรือชำรุดเพราะความประมาทหรือมีเจตนา ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบใช้คืน โดยจะแจ้งผู้ปกครอง รับทราบและช่วยชดเชยต่อความเสียหายที่อุบัติขึ้น